

## เปิดใจนับถอยหลังวันวิวาห์ที่ว่าที่เจ้าสาว..... นุ่น วรรณุช วงษ์สวรรค์

นำเสนอเมื่อ : 27 ธ.ค. 2552

ทำได้...ก็เป็นคนสาธารณะนี่คะ ต้องทำใจละนะ วันนี้เลยเอาข่าว

"เปิดใจนับถอยหลังวันวิวาห์ที่ว่าที่เจ้าสาว นุ่น วรรณุช วงษ์สวรรค์" มาให้อ่านกันคะ



นุ่น วรรณุช

เปิดใจนับถอยหลังวันวิวาห์ของที่ว่าที่เจ้าสาว วรรณุช วงษ์สวรรค์ (ที่วีอินไซด์)

ดูใจกันมา 4 ปี จนมั่นใจสุดๆ ๑ ว่า ต๊อด บิบัติ ภริมย์ภักดี คือผู้ชายที่เธอจะฝากชีวิตไว้ได้แน่นอนแล้ว นุ่นเลยตัดสินใจเตรียมยกนิ้วชายให้ ต๊อด-บิบัติ ภริมย์ภักดี ผู้ชายโชคดีแห่งยุค สวมแหวนหมั้น และพาเขาสู่ประตูวิวาห์ในเดือนพฤษภาคมหน้า ชวงนี้ว่าที่เจ้าสาวแสนสวยยิ่งสวยขึ้นไปอีก เรียกว่าราศีเจ้าสาวจับเขาให้แล้ว หรือ นุ่นมีเคล็ดลับการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาว ลองมาฟังกันดู

 **ดูคอมลวงนะ ?**

**นุ่น วรรณุช :** เปล่าเลย หน้าหนักเพิ่มขึ้นคะ (ยิ้ม) ขาเบ้อเริ่มเลยตอนนี้ หน้าหนักขึ้นมา กิโลครึ่งคะ

 **แต่นุ่นดูสวยขึ้นมาก คนมองว่าราศีเจ้าสาวจับ ?**

**นุ่น วรรณุช :** เป็นเพราะช่วงมากกว่า ทั้งแต่งหน้า ทำผม ค่ะ ราศีจับหรือ ไม่หรือกมั้ง ไม่ทราบคะ ตอบไม่ได้ เพราะวาเห็นตัวเองทุกวัน แต่วาชวงนี้ไม่ค่อยดำ ชวงก่อน ๑ ที่ถ่ายละครต่างจังหวัดจะดำกว่านี้

 **คนรอบข้างทักมัย ว่าสวยขึ้นจริง ๑ ?**

**นุ่น วรรณุช :** ก็บางคนบอกว่าดูปลั่ง ๑ คือนุ่นเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้ว ก็เฮฮาปกติคะ

 **เป็นเพราะช่วงนี้มีความสุขมากขึ้นไหม ?**

**นุ่น วรรณุช :** ก็เหมือนเดิมคะ ไม่ได้มากขึ้น ไม่ได้น้อยลง ปกติคะ

### 📍 มีเรื่องเครียดบ้างไหม ?

**นุ่น วรนุช :** ถ้าถามว่างานก็มีนุ่นนี่ที่ต้องให้แกเป็นธรรมดาละ คือทุกอย่างปัญหาสามารถมาได้ตลอดแหละ แต่ว่าเราก็แก้ปัญหา มีสติ ก็ไม่เครียด

### 📍 ตื่นเต้นมั๊ยอีกประมาณ 6 เดือน สละโสดแล้ว ?

**นุ่น วรนุช :** เร็วเหมือนกันนะ ก็ยังเตรียมตัวอยู่เลย เลือกชุดเลือกแบบยังไม่ได้เลย

### 📍 เห็นว่าไปดูชุดที่ฝรั่งเศสเลยทีเดียวนะ ?

**นุ่น วรนุช :** ยังคะ จริง ๆ แล้วต้องไปดูที่อังกฤษ แต่ไม่ได้ไป คุณหนึ่งไปคะ คือเค้าไปทำงานคะ ไม่ได้ไปแบบสบาย

### 📍 แล้วนุ่นละ ได้ไปฝรั่งเศสด้วยนี่ ?

**นุ่น วรนุช :** อันนั้นไปเที่ยวคะ แต่ก็มีซื้อหนังสือแฟชั่นมาดูบ้างคะ แต่วยังไม่ได้สรุปว่าจะเอาที่ไหน แต่จริง ๆ ผ่าสวนใหญ่ที่เค้าใช้ตัดชุดแต่งงาน ก็เป็นผาลูกไม้ฝรั่งเศสอยู่แล้ว อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาละ

### 📍 เห็นว่าทั้งเจ้าสาว และเพื่อนเจ้าสาว ใช้ผ้าพับเดียวกัน ?

**นุ่น วรนุช :** ยังไม่มี (เสียงสูง) ยังไม่ได้เลือกด้วยซ้ำว่าคอนเซ็ปท์อะไร ทุกวันนี้ยังเปิดอินเทอร์เน็ต ดูหนังสือ ดูนุ่นดูนี่อยู่เลย

### 📍 มีดีไซน์เนอร์มาเสนอตัวทำชุดให้บ้างไหม ?

**นุ่น วรนุช :** ก็มีคะ เรายังไม่รู้ เพราะจริง ๆ ก็สนิทกันหลายร้านเลยคะ (ยิ้ม) แต่นุ่นว่าพี่เค้าเข้าใจอย่างขงหนา ขางผม พี่เค้าก็จะแบบว่าเป็นไร ยินดีมาช่วย

### 📍 ดูทุกคนอยากมางานนุ่นนะ ?

**นุ่น วรนุช :** ก็ดีคะ (หัวเราะ) คือเราเคยไปงานแต่งพี่หน่อย พี่เคน เราารู้สึกว่ามีแต่คนอยากไป ก็คิดว่าถ้าเป็นงานเรา มีแต่คนอยากไป เราก็มีความสุข คือคนที่ไม่รู้จักเค้าก็จะแบบขอไปดวยนะ มีอย่างนี้เยอะเลย รู้สึกดี

### 📍 การ์ดเสร็จหรือยัง ?

**นุ่น วรนุช** : ยังไม่เสร็จเลยคะ น่าจะเป็นปลายปี ต้นปี เสร็จคะ

📍 ได้ข่าวว่าแขก 3,000 กว่าคน ?

**นุ่น วรนุช** : ไม่ทราบคะ ผู้ใหญ่ก็เยอะ แล้วก็เพื่อน ๆ อีก

📍 งานแต่งเราดูแลเองหรือเปล่า ?

**นุ่น วรนุช** : จริง ๆ ก็มีออร์แกนไนซ์อยู่ แล้วเราก็คูมกัน ก็คุยกับเวดดิ้งแพลนเนอร์คะ  
เค้าก็จะบอกว่าขั้นตอนมีอย่างนี้ ๆ นะ ก็จะถามเราว่าอยากได้ประมาณไหน ตอนนี้อยังไม่คิพหนาเลยคะ (ยิ้ม)  
ประชุมกันไป 2 ครั้งแล้ว

📍 เลือกสถานที่แล้วหรือยัง ?

**นุ่น วรนุช** : ต้องไปถามคุณต้อดแล้วกันเนอะ เป็นที่ไหนก็ได้คะ ก็ต้องสะดวกสบาย  
เราเคยไปบางงานมันไม่มีที่จอดรถก็สร้างความหงุดหงิดให้กับแขกคะ

📍 บางคนบอกว่าเป็นงานช่าง ?

**นุ่น วรนุช** : ไม่หรอก บอกเป็นงานช่างไม่ได้นะ ( หัวเราะเหมือนมีเลศนัย )  
นุ่นว่าเป็นงานธรรมดาคะ ไม่ได้วิไลศมาหาอะไร เหมือนทั่ว ๆ ไปแหละ ตอนแรกงงว่าทำไมเป็นงานช่างไม่ได้  
พอตั้งสติได้ก็ร้อง ออ ต้องงานสิงห์ลี ถึงจะถูก ก็แต่งงานกับทายาทสิงห์ไม่ใช่ทายาทช่าง

📍 ช่วงนี้ยุ่ง ๆ แบ่งเวลาอย่างไรบ้าง ?

**นุ่น วรนุช** : เฮ้อ... (หัวเราะ) คือตอนนี้คิวละครนุ่นให้เค้า พกหัส - อาทิตย์ แต่ว่าก็จะให้แค่สามวัน  
สวนอื่น ๆ ก็จะมีถ่ายแบบบาง ไปโชว์ตัวด้วยคะ งานสวนตัว ประชุมงาน

📍 ทำคนเดียวเลยทุกอย่าง ?

**นุ่น วรนุช** : ไม่คะ ก็มีผู้จัดการคอยดู อะไร ๆ ก็ไปอยู่ที่ผู้จัดการก่อน (หัวเราะ)  
นุ่นไม่คอยรู้คิวเท่าไรคะ

📍 เวลาถ่ายละคร “ กุหลาบเหนือเมฆ ” ที่ประกบกับอ้อม แล้วเล่นเป็นบทนางเอกร้าย  
มีเคล็ดลับมัย ดูบทค่อนข้างแรง ?

**นุ่น วรนุช** : มันแรงแบบตลก ไม่ได้ร้ายขนาดนั้น แรงแบบทุกคนจับต้องได้ เป็นปัจจุบัน

ซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้ดูละครแนวนี้

☺ เห็นว่าบทที่เล่น ทำงานเกี่ยวกับแวดวงหนังสือ ?

นุ่น วรนุช : ใช่ เป็น บก. หนังสือเกี่ยวกับ Working Woman

☺ คุณแม่นุ่นได้แนะนำเราเรื่องแต่งงานบ้างไหม ?

นุ่น วรนุช : ไม่เลยคะ นุ่นก็รู้จักกับต๊อดมาเกือบๆ 4 ปี แล้วยะ เร็วมากค่ะ เราก็เรียนรู้กันไป แต่ว่าอาหารก็ยังทำไม่เป็น (หัวเราะ) แต่อดทำอาหารเก่งนะคะ เค้าเรียนเมืองนอกไง เค้าก็จะทำเอง

☺ ไม่ไปเรียนทำอาหารเลยละ ?

นุ่น วรนุช : ไม่มีเวลาเลยคะ นี่ก็จะมีละครอีกเรื่องหนึ่ง

☺ จะแต่งงานแล้วดูมีโชคตินะ งานก็เข้าเรื่อย ๆ ?

นุ่น วรนุช : แตกแล้วโทรมใจ มันไม่มีเวลา ผู้ใหญ่ก็กลัวแต่งงานแล้วเดียวไม่เล่น (หัวเราะ)

☺ สัญญาที่เซ็นกับช่อง 7 ยังเหลืออีกกี่ปี ?

นุ่น วรนุช : สัญญายังเหลืออีก 3 ปีคะ

☺ ถ้าแต่งงานแล้ว จะเลือกรับบทใหม่ ?

นุ่น วรนุช : แล้วแต่ช่องพิจารณาคะ เพราะว่าปกติช่องก็จะสกรีนให้อยู่แล้ว (ยิ้ม) ช่องคงจะดูที่เหมาะสม อย่างเรื่องใหม่ก็เป็นดราม่า แต่ยังไม่ได้อ่านบทเลย เรื่อง “เงาหัวใจ”

☺ ภูหลาบเหนือเมฆ มีตบกับ อัม พัชราภา ไหม ?

นุ่น วรนุช : มี มีตบแบบตลก ๆ ค่ะ

☺ ด้วยความที่นุ่นกับอัมสนิทกัน เวลาเข้าคู่ตบกัน รู้สึกยังไง ?

นุ่น วรนุช : งานคืองานคะ ก็จะแหย่ ๆ เล็ก ๆ ตอนซ้อมมากกว่า

📍 1 ในเพื่อนเจ้าสาวเป็นอัมด้วยไหม ?

นุ่น วรนุช : หลายคนค่ะ ก็เป็นอัมด้วย

📍 ข่าว่าอัมน้อยใจ ?

นุ่น วรนุช : ไม่หรอกค่ะ ข่าวก็เขียนไปอย่างนั้นแหละค่ะ ข่าวก็เขียนนุ่นนี้ไปเยอะเกิน จริง ๆ แล้วไม่มีอะไร

📍 มองว่าเพื่อนเจ้าสาวเป็นใครบ้าง ?

นุ่น วรนุช : ก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทค่ะ หิง ภารดา อัม พัชราภา เจียบ ชมพูนุช น้องบี มาติกา พิงกี้ ก็ไม่รู้ว่าเค้าจะวางกันหรือเปล่า (ยิ้ม) เพื่อน ๆ น้อย แค่นี้หรือชายเยอะ

📍 ทุกคนอยากเป็นเพื่อนเจ้าสาวนุ่นกันหมด ?

นุ่น วรนุช : ก็ดีค่ะ มาทำงานนะ รับแขก ไม่ใช่มาเย็นสวย ๆ เนอะ (หัวเราะ)

📍 คุณพ่อคุณแม่ มีเหมามั้ย ลูกสาวจะแต่งงานแล้ว ?

นุ่น วรนุช : ไม่มีเลยค่ะ ไม่ใช่คนแรกของครอบครัวที่แต่งงาน มีพี่สาว น้องชาย ที่แต่งงานไปแล้วค่ะ ก็คงไม่ได้ตื่นเตนอะไรขนาดนั้น ทานก็คงพลอยยินดีไปกับเราจะ

📍 ท่านเป็นห่วงชีวิตเราบ้างไหม ?

นุ่น วรนุช : ไม่มีค่ะ ไม่สอนอะไรเลย

📍 นุ่นเรียนรู้อย่างไรบ้าง ?

นุ่น วรนุช : คือต้องบอกว่า เริ่มเป็นวัยรุ่นเราก็เรียนรู้กับตัวเราเองตลอดนะ เพราะเล่นละครตั้งแต่อายุ 16 มันก็อยู่ตรงนี้ ชีวิตการทำงานแบบนี้ ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่อัตโนมัติ อย่างไม่เจอเพื่อนเก่า เราก็คุยกันคนละเรื่องละ

📍 วางแผนชีวิตคู่ไว้ยังไรบ้าง ?

นุ่น วรนุช : คงเทียบก่อนค่ะ ตอบไม่ได้เหมือนกัน

📍 ถ้ามีลูกอยากมีลูกกี่คน ?

**นุ่น วรรณุช :** ยังไม่ได้คิดขนาดนั้นค่ะ ก็คงคิดเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวกับการทำงาน  
เมื่อก่อนเรามองว่างานต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้อาจจะต้องมาควบคู่กับครอบครัว  
หรือมาก่อนครอบครัว อาจจะต้องเห็นครอบครัวสำคัญกว่านิดหนึ่ง งานอาจต้องเลือกรับ และหาเวลาว่างด้วยกัน

### 📍 เรื่องธุรกิจทางต่อดละ ?

**นุ่น วรรณุช :** คงไม่ค่ะ เพราะทางนุ่นเค้าก็มีตำแหน่งหน้าที่คนทำอยู่แล้วค่ะ เราทำของเราไป  
คอนโดของนุ่น ที่ลาดพร้าวซอย 15 โกลแลวนะ มกรานี่เชิญนะคะ (ยิ้ม)

คอนโดมีเนี่ยมใจกลางลาดพร้าวที่สาว "นุ่น" พุดถึง ชื่อ "เดอะ พีซ" ( The Peace )  
เธอบอกว่าเป็นน้ำพัก น้ำแรงของเธอเอง ไม่มีต่อรวมทุนด้วย สนนราคา เริ่มต้นที่ 2 ลานเศษ  
มีห้องจำนวนไม่มากนัก ใครสนใจเตรียมเงินดาวน์ เงินผ่อนกันไว้ได้แล้ว ปีเสือสำหรับนุ่น ทาทางจะเป็นปีเสือที่ไม่ดู  
แถมหมอบให้ความโชคดีของสาวคนนี้ นุ่น วรรณุช วงษ์สวรรค์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก



ขอขอบคุณภาพจาก Health plus